



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ดร.

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๓๔๑-๕ ต่อ ๒๔๓๐

ที่ ๐๐๐๙.๕๒/ว ๐๐๖๖

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุของหน่วยงานในสังกัด ดร.

ผบช. หรือเทียบเท่าทุกหน่วย

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ดร. หรือเทียบเท่าทุกหน่วย

ตามหนังสือ ดร. ที่ ๐๐๐๙.๕๒/ว ๑๐๐ ลง ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๐ เรื่องกำชับการปฏิบัติตามคำสั่งและหนังสือ ดร. ข้อ ๒ กำหนดให้หน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่นอกบริเวณ ดร. หากมีเหตุผลและความจำเป็นจะต้องทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรืออาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและสายการบังคับบัญชา เพื่อขอรับความเห็นชอบจาก ดร. ก่อน นั้น

เนื่องด้วย ผบ.ดร. ได้สั่งการ ลง ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๒ ท้ายหนังสือ พธ. ค่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๕๒/๑๓๔๑ ลง ๔ มี.ค. ๒๕๕๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดนโยบายการใช้ที่ดินและอาคารสถานที่ ดร. เกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานในสังกัด ดร. ไว้ว่า ดร. มีนโยบายที่จำเป็นต้องสำรวจพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของ ดร. ในการดูแลประชาชนซึ่งนับวันจะต้องมีภาระมากขึ้นเท่านั้น และกรณีภายในหน่วยงานของ ดร. เอง ก็ให้ทำความเข้าใจตกลงระหว่างหน่วยงาน แล้วนำเสนอ ดร. ผ่าน พธ. ต่อไป ประกอบกับปัจจุบัน ผบช. มีอำนาจในฐานะเป็นอธิบดี หรือแทน ผบ.ดร. ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการนั้น ๆ แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุของหน่วยงานในสังกัด ดร. เป็นไปตามระเบียบและสั่งการของ ผบ.ดร. ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุของหน่วยงานในสังกัด ดร. ดังนี้

๑. การขอใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัด บช. หรือเทียบเท่าเดียวกัน ผบช. หรือเทียบเท่า มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ได้ ตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของ ผบช.ในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทน ผบ.ดร. พ.ศ.๒๕๕๑

๒. การขอใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ ของหน่วยงานที่อยู่ต่างสังกัด บช. หรือเทียบเท่า ให้ทั้ง ๒ หน่วยงานทำความเข้าใจกัน เสร็จแล้วนำเรียน ดร. (ผ่าน พธ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๓. การขอใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุของส่วนราชการ
อื่นๆ ให้นำหน่วยงานที่ครอบครองใช้ประโยชน์อยู่เดิม พิจารณามีความเห็น พร้อมข้อดี-ข้อเสีย
ตลอดจนผลประโยชน์-ผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แล้วเสนอ ดร. (ผ่าน พธ.) เพื่อจะได้นำเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดนโยบายการใช้ที่ดินและอาคารสถานที่ของ ดร. พิจารณามี
ความเห็นต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

พล.ต.ท.



(พงศพัศ พงษ์เจริญ)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.